

## นายก ส.บ.ม.ท.แนะ ผอ.รร. ประสานโรงเรียนใหม่ก่อนย้ายไปรับตำแหน่ง

● นำเสนอเมื่อ 15 พ.ย. 2562

นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่โรงเรียนดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีได้จัดให้นักเรียนออกมานั่งรอกกลางแดดเพื่อต้อนรับ ผอ. ที่ย้ายมาใหม่ โดยพบว่าเด็กนักเรียนได้เขาแถวบริเวณสนามหญ้าในระหว่างพิธีต้อนรับ ผอ.คนใหม่ และมีการกราบลงกับพื้น ทำให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก และสื่อดังกล่าวยังอ้างว่าพิธีการนี้เป็นการสั่งการของ ผอ. ผู้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ นั้น

เรื่องนี้ ตนเชื่อว่า การดำเนินการดังกล่าวน่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนที่ได้วางแผนดำเนินการกันเอง เพราะในทางปฏิบัตินั้น โดยมารยาทแล้วผู้ไปรับตำแหน่งจะไม่ไปกำหนดให้โรงเรียนดำเนินการอย่างไรได้เนื่องจากเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะไปกำหนดวิธีการให้โรงเรียนต้องต้อนรับตนเอง การดำเนินการที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นความหวังดีของรองผู้อำนวยการหรือฝ่ายบริหารโรงเรียนที่รับย้าย และอาจจะเป็นด้วยประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาหรืออาจจะด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม อีกทั้งการที่จะดำเนินการเช่นนี้ได้นั้นจะเป็นความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวย่อมเป็นไปได้ เรื่องนี้น่าจะมีการประชุมวางแผนงานในระดับโรงเรียนโดยกิจกรรมอาจเป็นการทำกันจนประเพณี ไปแล้ว

ทั้งนี้ในส่วนของ ผอ. ผู้ย้ายไปนั้นเมื่อเดินทางไปถึงก็จะพบบรรยากาศดังกล่าวที่มีการวางระบบไว้เสร็จสิ้นแล้ว ก็คงไม่อยู่วิสัยที่จะสามารถสั่งการให้ยกเลิกเปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องปล่อยให้กิจกรรมเลยตามเลย ส่วนวิธีการดำเนินการตามที่เป็นข่าวจะเหมาะสมหรือไม่ขึ้นอยู่กับมุมมองและความคิดเห็นแต่ละคน อย่างไรก็ตามภาพที่ปรากฏออกมามีแนวโน้มที่จะทำให้สังคมรู้สึกไม่สบายใจ จึงอยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบรรดาผู้บริหารโรงเรียนที่ได้ย้ายมาก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งนั้นควรประสานให้ทราบข้อมูลให้ชัดเจนเสียก่อนหากระบวนการพิธีการต้อนรับนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ กิจกรรมจะกระทบกับความรู้สึกของสังคมหรือไม่

"เรื่องการต้อนรับผู้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานแล้ว เป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างผู้นำที่ย้ายมากับครูและนักเรียน กิจกรรมการต้อนรับที่เกิดขึ้นมาตามขบวนการประชุมปรึกษาหารือจากบุคคลากรหลายฝ่ายของโรงเรียนแล้วเห็นว่าเหมาะสม คงมีได้เกิดจากการตัดสินใจของบุคคลรายใดรายหนึ่ง และจากข้อมูลตามภาพที่ปรากฏในสังคมก็มีได้เกิดจากการฟ้องหรือร้องเรียนของบุคคลากรภายในโรงเรียน จึงอยากให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับโรงเรียนด้วย และในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนนั้น หากไม่ได้เป็นการสั่งการของ ผอ. ก็ควรให้ความเป็นธรรมกับ ผอ. รายดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวในครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่จะต้องนำไปคิดต่อว่าการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนั้นควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียน ผลกระทบต่อนักเรียน และผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมเป็นสำคัญ ต่อไป" นายรัชชัยย์ฯ กล่าวในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

(ส.ป.ม.ท.)